

## **OCAPA Mang Đến Những Lựa Chọn Năng Lượng Tái Tạo Cho Các Cộng Đồng Quận Cam ở Mức Giá Vốn hoặc Rẻ Hơn Bình Thường**

**SỰ THẬT:** Lựa chọn năng lượng mang lại lợi ích cho các cộng đồng địa phương và các thế hệ tương lai.

Trước khi có chương trình OCPA, các doanh nghiệp và khách hàng dân cư không có sự lựa chọn về nhà cung cấp năng lượng cộng đồng. OCPA mang lại cho các cộng đồng địa phương quyền lựa chọn về nội dung năng lượng tái tạo, cho phép chúng ta tạo ra một tương lai bền vững hơn cho con cháu của mình.

**SỰ THẬT:** Khách hàng được tự động đăng ký với Cơ Quan Điện Lực Quận Cam theo Luật Tiểu Bang (AB 117).

Trước đây, các công ty dịch vụ tiện ích do nhà đầu tư sở hữu như Southern California Edison và San Diego Gas & Electric là nhà cung cấp dịch vụ điện mặc định cho khách hàng trong khu vực thẩm quyền của họ. Tuy nhiên, vào năm 2002, khi các nhà lập pháp tiểu bang thông qua luật Hợp Nhất Lựa Chọn Cộng Đồng (Community Choice Aggregation, CCA) của California ([AB 117](#)), trạng thái mặc định này được chuyển từ công ty dịch vụ tiện ích do nhà đầu tư sở hữu sang cơ quan năng lượng lựa chọn cộng đồng địa phương khi khả dụng. Mô hình CCA cho phép các cộng đồng tự mua điện và sử dụng nguồn thu vượt mức để đầu tư cho cộng đồng địa phương. Luật CCA ban đầu, thấy được sự khôn ngoan của hành động cộng đồng tập thể, quy định rằng khách hàng cư trú trong khu vực dịch vụ sẽ tự động được đăng ký trừ phi họ chọn không tham gia. Giờ đây, khách hàng có thể lựa chọn giữa dịch vụ tiện ích do nhà đầu tư sở hữu hoặc dịch vụ của Cơ Quan Điện Lực Quận Cam.

**SỰ THẬT:** Quý vị có thể chọn gói Basic Choice (Lựa Chọn Cơ Bản) của OCPA và hóa đơn điện của quý vị KHÔNG tăng.

Kế hoạch 3 lựa chọn của OCPA đặt quyền lực trở lại tay người tiêu dùng. Khách hàng có thể chọn từ gói OCPA Basic Choice (Lựa Chọn Cơ Bản), có chi phí tương đương với SCE, Smart Choice (Lựa Chọn Thông Minh), cung cấp ít nhất 69% năng lượng tái tạo, hoặc 100% năng lượng tái tạo. Gói Basic Choice cung cấp cho người tiêu dùng ít nhất 38% năng lượng tái tạo với cùng một mức chi phí của chương trình SCE hiện tại của họ.

**SỰ THẬT:** Khách hàng có thể chọn không tham gia OCPA vào bất kỳ lúc nào.

**SỰ THẬT:** Quý vị có thể lựa chọn giữa các gói Basic Choice, Smart Choice, và 100% Renewable Choice (Lựa Chọn Tái Tạo 100%) vào bất kỳ lúc nào.

Vâng—Quý vị có thể lựa chọn giữa các gói Basic Choice, Smart Choice, và 100% Renewable Choice (Lựa Chọn Tái Tạo 100%) vào bất kỳ lúc nào. Và nếu quý vị muốn chuyển trở lại, chỉ cần gọi điện và cho chúng tôi biết hoặc truy cập trang web của chúng tôi và thực hiện thay đổi ở đó.

Nếu quý vị là một doanh nghiệp hoặc cư dân ở Các Thành Phố Buena Park, Huntington Beach hoặc Irvine, gói của quý vị là 100% Renewable Choice khi đăng ký. Nếu quý vị là

một doanh nghiệp hoặc cư dân tại Thành Phố Fullerton, gọi của bạn là 69% Smart Choice tại thời điểm quý vị đăng ký.

Quý vị có thể từ chối gói Basic Choice hoặc Smart Choice, nếu muốn, hoặc quý vị luôn có thể chọn gói 100% Renewable Choice.

**SỰ THẬT: OCPA không tính phí đối với những khách hàng nào chọn không tham gia và quay lại SCE.**

**SỰ THẬT: OCPA là một cơ quan công cộng phi lợi nhuận được điều hành tại địa phương, và SCE thuộc sở hữu của nhà đầu tư.**

Là một cơ quan công cộng phi lợi nhuận, được điều hành tại địa phương, OCPA cam kết cung cấp các lựa chọn điện tái tạo, sạch hơn với mức giá cạnh tranh và đầu tư vào các chương trình đổi mới mang lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp, môi trường, và nền kinh tế trong cộng đồng của chúng ta. Khi khách hàng đăng ký với OCPA, họ giúp trao quyền kiểm soát địa phương đối với các quyết định mua điện, giảm lượng khí thải carbon liên quan đến dịch vụ điện, và giúp hỗ trợ phát triển các dự án tái tạo tại địa phương.

**SỰ THẬT: Tính đáng tin cậy của lưới điện không bị ảnh hưởng bởi dịch vụ OCPA.**

Tính đáng tin cậy của lưới điện sẽ được giữ nguyên, và sự phân phối năng lượng diễn ra độc lập với bất kỳ nguồn năng lượng nào. Lượng năng lượng do lưới điện truyền ra vẫn được duy trì đầy đủ bởi Đơn Vị Vận Hành Hệ Thống Độc Lập California (CAISO). Nếu quý vị gặp sự cố mất điện, quý vị sẽ tiếp tục báo cáo cho SCE.